



## แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอให้ระงับความคิดที่จะออกกฎหมายเผด็จการ

ตามที่รัฐบาลชั่วคราวกำลังเร่งรัดจัดทำร่างกฎหมายหลายฉบับ และคาดหวังที่จะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดที่ทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในปัจจุบัน แต่ปรากฏว่า มีร่างกฎหมายที่ส่งไปในทางเผด็จการ ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ละเมิดต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติ และไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน สวนกระแสเจตนารมณ์การปฏิรูปการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร่างพรบ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่างพรบ.การชุมนุมในที่สาธารณะ ร่างพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ร่างพรบ.อุทยานแห่งชาติ ร่างพรบ.อนุรักษ์สัตว์ป่า ฯลฯ

รัฐบาลชุดปัจจุบันที่เกิดจากการรัฐประหาร ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และฉีกรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเป็นรัฐบาลชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปการเมือง โดยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่มุ่งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ดีขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองลดอำนาจผูกขาดของธุรกิจการเมือง ขจัดการคอร์รัปชัน และจัดการแทรกแซงองค์กรอิสระ รวมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลตามวิถีทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

แม้ว่าประชาชนจำนวนมากจะไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร ไม่ต้องการมีรัฐบาลที่มีได้มาจากวิถีทางระบอบประชาธิปไตย แต่ที่ผ่านมาโดยทั่วไปแล้วสังคมไทยได้พยายามให้ความเข้าใจและโอกาสรัฐบาลชั่วคราว เพื่อประคับประคองสถานการณ์ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ให้รัฐบาลสามารถดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินไปได้ ทั้งเร่งรัดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตคอร์รัปชัน และสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความห่วงใยและมีความปรารถนาดี ที่จะเห็นรัฐบาลได้ดำเนินการทั้งนโยบาย และมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมส่งการพัฒนาประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามความคาดหวังและเจตนารมณ์เพื่อการปฏิรูปการเมืองของสังคมไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไม่เห็นด้วย และขอคัดค้าน เพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบถึงความเหมาะสมในฐานะรัฐบาลรักษาการชั่วคราว กล่าวคือ

- ๑) ขอให้ยุติความคิดและการดำเนินการใดๆ ต่อการร่างกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกฉบับทันที เพราะขัดต่อเจตนารมณ์การปฏิรูปการเมือง ขัดต่อการรณรงค์ให้

ประชาชนไทยรับร่างรัฐธรรมนูญที่อ้างว่าคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมากขึ้นกว่าเดิม เพราะจะทำให้สิทธิเสรีภาพที่บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญหมดความหมายไปตั้งแต่ยังไม่ทันมีโอกาสประกาศใช้ หรือเท่ากันว่าเป็นการรัฐประหารซ้อน และทำลายระบอบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย อันจะทำให้ประชาชนไทยหมดศรัทธายิ่งขึ้น

- ๒) ในสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องไม่ใช้นโยบายที่มีการคุกคามและจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร้องทุกข์ และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของผู้คนในสังคม เพราะประชาชนย่อมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
- ๓) ในฐานะรัฐบาลรักษาการชั่วคราว ไม่ควรดำเนินนโยบาย การเร่งรัดออกกฎหมายใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทำให้ประชาชนไม่อาจรับรู้ ติดตามตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมายจำนวนมากที่กำลังเร่งรัดอยู่ ทั้งในส่วนของคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อันอาจจะทำให้มีกฎหมายที่ไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน มีการทำลายฐานทรัพยากรธรรมชาติ และละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐